

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ RIÊNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81/LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 24 tháng 8 năm 2020

V/v thực hiện một số nội dung
thông tin, tuyên truyền

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 224/LĐLĐ ngày 17/8/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc thực hiện một số công tác thông tin, tuyên truyền. Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở thực hiện tuyên truyền những nội dung sau:

1/ Cuộc thi “Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020” do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức.

Bằng hình thức phù hợp, tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, mục đích, thể lệ cuộc thi (*gửi kèm*) đến các công đoàn cơ sở trong huyện, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Từ đó, thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo- tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; gop phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền các dân tộc và các nhóm dân cư; đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho đối tượng nghèo.

Tạo điều kiện đề phóng viên tác nghiệp theo quy định.

2/ Phòng, chống buôn bán động vật hoang dã

Trên tinh thần Công văn số 2679/UBND-KT ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã (*gửi kèm Công văn*), đề nghị công đoàn cơ sở tăng cường công tác thông tin truyền truyền về pháp luật và các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã; đẩy mạnh thông tin việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng viễn thông internet nhằm mục đích quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, mua bán mẫu động vật hoang dã bị cấm theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.



Trương Văn Cường